

สายลับเซน บุกรุงทองพลาซ่า 1 ร่วมกิจกรรมชีวิตดีดี ลุ้นช้อปฟรีกับสายลับเซน



ข่าวประชาสัมพันธ์

สายลับเซน บุกรุงทองพลาซ่า 1 ร่วมกิจกรรมชีวิตดีดี ลุ้นช้อปฟรีกับสายลับเซน

พร้อมแฟนคลับร่วมประมูลผ้าพันคอ เพื่อนำรายได้มอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

ป๊อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ บุกรุงทองพลาซ่า 1 ศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกายย่านประตูน้ำ พร้อมนำผ้าพันคอสายลับเซน จากละคร สายลับสามมิติ มาร่วมประมูลในกิจกรรม “ชีวิตดีดี ลุ้นช้อปฟรีกับสายลับเซน” เพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุน มอบให้กับโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก วัดพระบาทน้ำพุ นอกจากนี้พี่ป๊อยังควงผู้โชคดีจากกิจกรรมฯ ทั้งช้อป ทั้งเลือกสินค้าของห้างกรุงทองพลาซ่า 1 อย่างจุใจ

ป๊อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พระเอกมาดเข้ม หลังจากเคลียร์คิวจากการถ่ายละครเสร็จ ก็รีบแวะมาร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่ห้างกรุงทองพลาซ่า 1 ในกิจกรรม “ชีวิตดีดี ลุ้นช้อปฟรีกับสายลับเซน” พร้อมนำผ้าพันคอสุดฮิตของสายลับเซน จากละครสายลับสามมิติ มาร่วมประมูลหารายได้ไปร่วมกับห้างกรุงทองพลาซ่า 1 เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับทางห้างฯ เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรม Meet & Greet และได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับ และผมยังได้ร่วมทำบุญกับทางห้างฯ อีกด้วย และในงานนี้ผมได้เตรียมบทเพลงพิเศษ เพื่อตอบแทนความรู้สึกที่มีให้กันมาโดยตลอด ผมได้เจอแฟนคลับที่เป็นเด็ก ๆ และได้ร่วมทำกิจกรรมบนเวทีด้วยการทำท่าสายลับเซนจากในละครอีกด้วย งานในวันนี้ผมสนุกมากๆ ครับ”

“สำหรับกิจกรรม “ชีวิตดีดี ลุ้นช้อปฟรี กับสายลับเซน” ในครั้งนี้ ผมได้เตรียมเพลงมาร้องทั้งหมด 2 เพลง เป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆ ที่ผมนำมามอบให้กับแฟนคลับและผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ และผมได้ควงผู้โชคดี คุณณิตยา ศรีทองดีไปช้อป และเลือกสินค้าภายในห้างกรุงทองพลาซ่า 1 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และอีกหนึ่งกิจกรรมภายในงานคือ การร่วมประมูลผ้าพันคอของสายลับเซน จากละคร สายลับสามมิติ ซึ่งเป็นผ้าพันคอที่ผมใช้ในการถ่ายทำละครเรื่องนี้ และผู้ที่ประมูลได้คือ คุณเมธาวี กิจธรบัญชา หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผู้ประมูลได้ไปด้วยราคา

8,000 บาท ผมได้มอบผ้าพันคอ พร้อมใส่ให้กับผู้ใจบุญคนสวยเองเลยครับ ต้องขอบคุณทุกคนและคุณเมธาวี จริงๆ ที่มาร่วมทำบุญกับผมในวันนี้ ซึ่งรายได้จากการประมูลผ้าพันคอทางห้างทองพลาซ่า 1 จะนำไปมอบให้กับโครงการเมตตาธรรมคำจุนโลก วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้มีกำลังใจ ในการสู้กับโรคร้ายต่อไปครับ” ป๋อ ณัฐวุฒิ กล่าว

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สุวรรณา ทนทานทอง (หญิง)
การตลาดประชาสัมพันธ์
บริษัท กรุงทองเรียลเอสเตท จำกัด
โทรศัพท์ 02 653 9333
โทรสาร 02 653 7440-1
E-mail : nuning_jaa@yahoo.com

พรรณวิภา จรัสเจริญยิ่ง (แป๋ว)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ชัยฟิวเจอร์ จำกัด
มือถือ 087 977 7562 / โทรศัพท์ 02 184 7566
โทรสาร 02 184 7516
E-mail : paulb.sth@gmail.com

